



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๕ โทรสาร ๓๐๔๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๑๕๖

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)/เลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้านการบริหารงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)/ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้านการบริหารงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้พิจารณาแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการการนำเงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไปชดเชยปรับเงินค่าจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ โดยให้นำเงินเหลือจ่ายนี้ไปสมทบกับเงินตกเบิกที่สำนักงานงบประมาณจะจัดสรรให้กับมหาวิทยาลัย นั้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้

๑. สำหรับการปรับเพิ่มเงินเดือนให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ นั้น เห็นควรให้มีการชะลอไปก่อน จนกว่ามหาวิทยาลัยจะได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้มหาวิทยาลัยจัดทำข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายการเสนอขอรับการจัดสรรเงินปรับเพิ่มตามคุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ โดยกองการเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลดังกล่าวจัดส่งไปยัง สกอ. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยยอดงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๖๓.๕๒๔ ล้านบาท และขณะนี้ กองแผนงานอยู่ระหว่างการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินปรับเพิ่มฯ ต่อสำนักงานงบประมาณ

๒. สำหรับการบริหารงบประมาณปี ๒๕๕๗ จำนวน ๗.๒๕๗ ล้านบาท นั้น เนื่องจากคณะกรรมการศึกษาแล้วพบว่ามหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งกองทุนอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับได้มีการจัดทำประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในหมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร เพื่อใช้เป็นสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้มีการโอนเงินดังกล่าวเข้าไปยังกองทุนอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อใช้บริหารจัดการต่อไป

๓. ขณะนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ โดยกองการเจ้าหน้าที่ อยู่ระหว่างการขอความอนุเคราะห์ ข้อมูลการบริหารจัดการงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย) จากมหาวิทยาลัยของรัฐทั้ง ๑๓ แห่ง และจะได้จัดทำเป็นรายงานสรุปให้คณะกรรมการฯ เพื่อศึกษาต่อไป

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ รับทราบ และมีมติให้กองคลังดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารงาน บุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในหมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน ทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร เพื่อใช้เป็นเงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ติริโกคาจิก)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ